

๗๑๗ มาช่าว



ยาเสพติด

“ยาเสพติด”
หรือที่หลายๆ
คนเรียกง่ายๆ ว่า
‘ยาบ้า’



คือสิ่งที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วผู้เสพรู้สึกต้องการจะเสพอีกในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ จนส่งผลที่ร้ายแรงต่อทั้งร่างกายและจิตใจ

โดยปกติแล้วผู้ที่ติดยาเสพติดมักเกิดจากการอยากสู้อากลองในครั้งแรก เมื่อได้ลองเสพครั้งแรกก็อยากจะเสพครั้งที่สอง จนไม่สามารถหยุดเสพได้ บางคนใช้วิธีรับประทานหรือบางคนก็ฉีดเข้าเส้นเลือด

เนื่องจากยาเสพติดมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
โดยกลุ่มผู้เสพก็มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ



อาจกล่าวได้ว่าเยาวชนที่หลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สวนทางกับคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำลงเรื่อยๆ



เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
99/9 หมู่ที่ 12 ตำบลบางระกำ
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โทร.055-372181
งานป้องกัน : 055-371725

4 ภัยร้าย อันตรายของยาเสพติดให้โทษ

1. โทษของยาเสพติดทำให้เกิดอาการชักและเป็นลมบ้าหมูได้ ยาเสพติดที่ทำให้เกิดอาการชักรุนแรงหรือเป็นลมบ้าหมู จะอยู่ในกลุ่มยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทเช่นยาไอซ์ ส่วนมากพบได้ตามผับหรือสถานบันเทิงยามค่ำคืน ประสงค์ของการเสพยาเพื่อให้ร่างกายตื่นตัว สนุกสนานและลิ้มความทุกข์ใจ แต่ผลข้างเคียงของการเสพยาประเภทนี้จะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในบางรายอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ เกิดอาการชักรุนแรง หมคสติและเสียชีวิตได้



จากการศึกษาเรื่องอันตรายของยาเสพติดประเภทนี้ระบุว่า

ผู้ที่เสพยาไอซ์หรือยาไอ้เป็นเวลานานเสี่ยงต่ออาการลมบ้าหมูมากกว่าคนปกติถึง 2 เท่าอีกด้วย

2. โทษของยาเสพติดเสี่ยงต่อโรคเอดส์และโรคติดต่ออื่นๆ โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้ออยู่ใน



ร่างกายหรือมีความสัมพันธ์กับหลายคนด้วยไม่ป้องกัน

จากการศึกษาเรื่องความเกี่ยวข้องของยาเสพติดกับการมี sex ระบุว่า หลังเสพยาเสพติด ส่วนใหญ่ผู้เสพมักจะมีกิจกรรมทางเพศ และมากกว่า 95% ของผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่อุปกรณ์ยางอนามัย ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์

3. โทษของยาเสพติดภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง ผู้ที่เสพยาเสพติดไม่ว่าชนิดใดก็ตาม ฤทธิ์ของยาจะทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายเกิดความผิดปกติ

โดยจะแสดงออกทางลักษณะภายนอกทั้งตัวเหลือง ชูบผอมหรือดวงตามีลักษณะขุ่น เหล่านี้ล้วนเกิดจากระบบอวัยวะภายในถูกทำลาย ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายน้อยลง เมื่อผู้เสพมีอาการป่วยจะทำให้ป่วยมากกว่าคนอื่นถึง 10 เท่า และหากติดเชื้อก็มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 45%



4. โทษของยาเสพติดส่งผลต่อปอดและหลอดเลือด ในกรณียาเสพติดประเภทสารระเหยที่ต้องทำการสูดดม



โดยยาเสพติดประเภทนี้จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาททำให้ประสาทหลอน ไม่ว่าจะเป็นกา ทินเนอร์ กัญชาหรือสารระเหยชนิดใดก็ตาม เมื่อเสพไปจะส่งผลให้ปอดและหลอดเลือดอักเสบ นอกจากนั้นสารประกอบในยาเสพติดดังกล่าวยังเข้าไปขัดขวางกลไกการสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้ผู้เสพมีอาการชา เส้นเลือดตีบ กล้ามเนื้อฝ่อ

และในรายที่สะสมมานานมักเป็นโรคตับพิการสมองพิการ และเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งในเม็ดเลือดแดงอีกด้วย